

รายงานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ
ระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

5 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการฯ ที่ประชุม ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

	๑. นางเพ็ญนภา กัญชนะ	รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ประธานอนุกรรมการ
	๒. นายยุทธนา ตุ่มน้อย	ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	อนุกรรมการ
10	๓. นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ	ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	อนุกรรมการ
	๔. นายจิตติเดช ตูลารักษ์	ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	อนุกรรมการ
	๕. นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์	ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	อนุกรรมการและเลขานุการ
	๖. นางสาวชลธิธร บุญประสพ	ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ผู้ช่วยเลขานุการ

15 คณะอนุกรรมการฯ ที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	๑. นางสิรินาฏ เลหาะโรจนพันธ์	ผู้แทนคณะกรรมการการใช้ประโยชน์ จากพลังงานนิวเคลียร์ทางการเกษตร	อนุกรรมการ
	๒. นายชัชวาลย์ จิตติเรืองเกียรติ	ผู้แทนจากหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม	อนุกรรมการ
	๓. นางสาวกุลชา ณะขว้าง	ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม	อนุกรรมการ

20

ผู้ไม่มาประชุม

	๑. ผศ.พญ. ปฐมพร ศิริประภาศิริ	ผู้แทนคณะกรรมการการใช้ประโยชน์ จากพลังงานนิวเคลียร์ทางการแพทย์	อนุกรรมการ
	๒. นายพิภัทร พฤกษาโรจนกุล	ผู้แทนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	อนุกรรมการ

25

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

	๑. นายสรรเสริญ ยานะพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
	๒. นางสาวปาณิสดา เส็มสัน	นักวิเทศสัมพันธ์	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
	๓. นางสาวอัครวณีย์ โกสุมพันธ์	นักวิเทศสัมพันธ์	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

30

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

	๑. รศ.วันทนีย์ เกรียงสินยศ	ผู้แทนคณะกรรมการการใช้ประโยชน์ จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านโภชนาการ	
	๒. นางขวัญลักษณ์ กัลหะรัตน์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	กรมโรงงานอุตสาหกรรม

35

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

40

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าได้ดำเนินการเวียน (ร่าง) รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
5 ความถูกต้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งได้ติดตามการรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งข้อแก้ไขจากประธานอนุกรรมการ ผู้แทนคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางการเกษตร และผู้เข้าร่วมการประชุมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้
10 ปรับแก้รายงานการประชุมฯ ตามข้อแก้ไขที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระ ๓.๑ การเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน (คณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จาก
15 พลังงานนิวเคลียร์ทางการเกษตรและโภชนาการ และคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์ จากพลังงานนิวเคลียร์ทางการแพทย์) เพื่อขอรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ ระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

เลขานุการ : รายงานผลการนำวาระเพื่อพิจารณากรอบและทิศทางการดำเนินโครงการ
20 ความร่วมมือเชิงวิชาการฯ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จาก พลังงานนิวเคลียร์ทางการเกษตรและโภชนาการ และคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ทางด้านการแพทย์ โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน ทั้ง ๒ คณะ ได้มีมติให้เสนอโครงการเฉพาะด้านของตน ด้านละ ๑ โครงการ และได้ให้ผู้เสนอโครงการฯ จัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการฯ (Country Programme Note: CPN) มาเพื่อให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

25 **มติที่ประชุม :** รับทราบ

วาระ ๓.๒ ความคืบหน้าในการจัดทำกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (Country Programme Framework: CPF) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑

เลขานุการ : รายงานการจัดทำกรอบความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๑)
30 ซึ่ง ปส. ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จนกระทั่งสามารถจัดทำร่างแรก (First draft) ของเอกสาร ดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยเนื้อหาในเอกสารฯ อ้างอิงจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๗๐) ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้แผนระดับ ๓ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้
35 ฝ่ายเลขานุการจะนำเสนอร่างแรกของเอกสาร CPF ฉบับที่ ๔ ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ว่าด้วยการดำเนินการ ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศทราบอีกครั้ง ก่อนนำเสนอให้ IAEA พิจารณาให้ข้อคิดเห็น จากนั้นจะดำเนินการ ปรับแก้เอกสารตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขา ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (Indicative Outputs) และ Result Matrix รวมทั้งประมาณการงบประมาณในการดำเนินงานในโอกาส
ต่อไป

40 **มติที่ประชุม :** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

วาระ ๔.๑ การปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

5 เลขานุการ : รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๑

10 มติที่ประชุม : ประสานงานกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลภาพรวมและทิศทางการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีด้านสิ่งแวดล้อมและน้ำ

ผลการดำเนินงาน : นายยุทธนา ตุ่มน้อย ได้ประสานกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ อว. เพื่อหารือเกี่ยวกับวาระเร่งด่วนในการจัดการขยะพลาสติกและผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลทั้งในระดับ ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นทิศทางการใช้ประโยชน์จากนิวเคลียร์และรังสีด้านสิ่งแวดล้อม ในอนาคต โดยหน่วยงานข้างต้น มีความยินดีที่จะร่วมพัฒนาการดำเนินงานในด้านดังกล่าว

มติที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๓.๒

20 มติที่ประชุม : ขยายระยะเวลาการรับแบบสอบถามด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย

ผลการดำเนินงาน : ฝ่ายเลขานุการได้ขยายระยะเวลาการรับแบบสอบถามฯ แล้ว ทั้งนี้ ไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๑

30 มติที่ประชุม : ๑. ฝ่ายเลขานุการเสนอเรื่องการกำหนดกรอบโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านเพื่อขอรับกรอบและทิศทางการดำเนินโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการฯ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงาน : ฝ่ายเลขานุการได้เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้าน (การแพทย์ และการเกษตรและโภชนาการ) และได้รับการเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการฯ จากที่ประชุม ทั้ง ๒ คณะ คณะละ ๑ โครงการ

มติที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๑

35 มติที่ประชุม : ๒. ฝ่ายเลขานุการจัดส่งร่าง CPF ฉบับที่ ๔ พร้อมสรุปบทวิเคราะห์จากฝ่ายแผนและผลการจัดทำแบบสอบถามด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยให้คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณา

ผลการดำเนินงาน : ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งเอกสาร ๔ รายการ ดังต่อไปนี้ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. ร่างเอกสาร Country Programme Framework (CPF) ฉบับที่ ๔

๒. ตัวอย่าง CPN จากโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการฯ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๖

5 ๓. สรุปผลการตอบแบบสอบถามด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. ทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย (จากนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)

มติที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : รับทราบ

10

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระ ๕.๑ การพิจารณาข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับประเทศของทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

15 **เลขานุการ** : รายงานการได้รับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการฯ สำหรับรอบปี ๒๕๖๗ ถึง ๒๕๖๘ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการด้านการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ โครงการด้านการเกษตร และโภชนาการ จำนวน ๑ โครงการ โครงการด้านอุตสาหกรรม จำนวน ๑ โครงการ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ และโครงการด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี จำนวน ๑ โครงการ ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ประสานงานให้ผู้เสนอโครงการฯ ทั้ง ๕ โครงการ ได้นำเสนอแนวคิดของโครงการของตน เพื่อเป็น ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ร่วมกับ CPN ของโครงการ

20

ข้อสังเกตของคณะกรรมการ

25 **ประธาน** : ให้ข้อสังเกตว่า กำหนดการจัดส่งข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการฯ ของประเทศไทยไปยัง IAEA คือเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและรับข้อเสนอเพิ่มเติม โดยอาจนำข้อเสนอโครงการที่ได้รับมาแล้ว มาใช้เป็นกรอบสำหรับข้อเสนอโครงการอื่นๆ ต่อไป

นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ : เสนอให้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมให้ผู้เสนอโครงการฯ ระบุความเชื่อมโยงของโครงการฯ กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการฯ

30 **ผู้แทนคณะกรรมการฯ ด้านการเกษตร** : เห็นชอบให้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการฯ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเรื่องกำหนดการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จะต้องนำข้อเสนอโครงการฯ ที่ได้รับ มาจัดลำดับความสำคัญก่อนเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ด้วยการดำเนินการ ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศทราบ โดยอาจนำข้อเสนอโครงการฯ ด้านการแพทย์ และด้านการเกษตร และโภชนาการที่จะได้รับ มาควมรวมกับข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านแล้ว

35 **นายฐิติเดช ตูลารักษ์** : เห็นด้วยกับผู้แทนคณะกรรมการฯ ด้านการเกษตร และเสนอให้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการด้านอื่น ๆ โดยอ้างอิงจากข้อเสนอโครงการฯ ที่มีอยู่แล้ว หรืออาจพิจารณาความเหมาะสมร่วมกันอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ประธาน : มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำกำหนดการดำเนินงานเพื่อประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ และพิจารณารูปแบบการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการฯ ที่เหมาะสม โดยเสนอให้มีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการฯ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

5 **มติที่ประชุม :** รับทราบและเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามที่ประธานอนุกรรมการฯ มอบหมาย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

10 **ประธาน :** กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านและกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

15 นางสาวชลริธร บุญประสพ
ผู้จัดรายงานการประชุม

20 นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม